

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

hoàn cảnh đặc biệt, gần 9.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Trẻ em khuyết tật được khám chữa bệnh, phẫu thuật phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng. Trẻ em trở côi không nơi nương tựa, trẻ em nghèo... được quan tâm, chăm sóc. Đời sống văn hóa tinh thần của trẻ em không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, giai đoạn 2011 - 2014, trên địa bàn tỉnh có 58 trẻ em bị xâm hại, giai đoạn 2015 - 6/2019 có 74 trẻ em bị xâm hại. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hành chính 9 vụ xâm hại trẻ em; tiếp nhận, giải quyết 103 tin báo về xâm hại trẻ em đã khởi tố 123 vụ việc.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đều khẳng định công tác phòng, chống xâm hại trẻ em là việc khó khăn, nhạy cảm cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và một số vụ án xâm hại điển hình...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất của đoàn giám sát; chính sách, hoàn thiện báo cáo và hoàn thiện văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác

phòng, chống xâm hại trẻ em của tỉnh thời gian tới. Đồng chí khẳng định những năm qua các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực làm tốt công tác phòng, chống xâm hại trẻ em song do sự trưởng thành về thể chất của trẻ sớm hơn trong khi nhận thức, kỹ năng sống thiếu, công tác giáo dục, truyền thông về giới cho trẻ chưa thường xuyên, chưa có hệ thống; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; người và gia đình người bị hại ngại tố giác tội phạm...

nên trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số vụ xâm hại trẻ em. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát còn băn khoăn, nêu một số giải pháp tỉnh sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em như: Hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự làm công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp xâm hại trẻ em... Đồng chí đề nghị trung ương chỉ đạo các ngành, các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về giới, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, lên án hành vi vi phạm; có quy định bắt buộc về ngành Giáo dục và Đào tạo đưa kiến thức bảo vệ trẻ em, trang bị kỹ năng sống và bảo vệ bản thân vào trường học; Quốc hội rà soát, điều chỉnh Luật Trẻ em năm 2016 theo hướng mở rộng hành vi, tăng nặng hình phạt; điều chỉnh bộ máy làm công tác phòng, chống xâm hại trẻ em từ trung ương tới địa phương.



Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà các cháu Làng trẻ em SOS.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em thường xuyên, lâu dài, đa dạng các hình thức, các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về giới, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; vận động nhân dân từ giác kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; sớm thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, tổng hợp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Chiều cùng ngày, đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Quốc hội; các đồng chí lãnh

đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đến thăm và làm việc tại Làng trẻ em SOS (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Làng trẻ em SOS chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2013. Hiện Làng trẻ em SOS đang nuôi dưỡng 125 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 101 trẻ được chăm sóc tại 14 nhà gia đình, 24 trẻ nam từ 12 tuổi trở lên đang sinh sống tại Lưu xá thanh niên. Tất cả các trẻ em được quan tâm chăm sóc tốt về dinh dưỡng, sức khỏe, tinh thần, được rèn luyện kỹ năng sống, được tạo mọi điều kiện để phát triển tốt về đức, trí, thể, mỹ. Năm học 2018 - 2019, có 14 em đạt học sinh giỏi, 39 em đạt học sinh khá, 25 em đạt học sinh trung bình. Làng đã thành lập Ban bảo vệ trẻ em với 9 thành viên có trách nhiệm nắm bắt và bảo đảm các quyền cho trẻ em, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Phát biểu tại buổi làm việc,

đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự vui mừng khi thấy cơ ngơi khang trang, ấm áp, ngăn nắp, sạch sẽ của Làng trẻ em SOS; các em được nuôi dạy tốt, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, có 1 em đang học đại học. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao tình đã quan tâm, đầu tư để trẻ em kém may mắn có nơi ở khang trang, có điều kiện sinh hoạt, ăn, ở, học tập tốt. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí cho Làng trẻ em SOS tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng các công trình phụ trợ thiết yếu; miễn học phí cho các cháu lớn đi học ở các trường ngoài Làng. Hội ngũ cán bộ, các bà mẹ, các bà di phát huy tinh thần trách nhiệm chăm sóc các cháu tốt hơn để bù đắp thiệt thòi cho các cháu. Các cháu nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, đại diện đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà cho cán bộ, các bà mẹ, các bà di và các cháu của Làng trẻ em SOS.

GÓP Ý SỬA ĐỔI...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp giải thích những định hướng lớn sửa đổi 2 luật này. Các đại biểu thống nhất cho rằng: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014 là rất cần thiết

nhằm góp phần xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam; tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Các ý kiến

tập trung đề nghị cơ quan soạn thảo và Quốc hội cần sửa đổi một số nội dung của 2 luật này như: Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đáp ứng yêu cầu huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm tính

minh bạch, khả thi, đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, nâng cao mức độ bảo vệ cổ đông, nhà đầu tư và đẩy quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; đồng thời, thể chế hóa chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp phải trở thành khung pháp lý thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển; góp phần cải thiện, nâng cao sức cạnh tranh

của môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, địa phương và quốc gia.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đánh giá cao chất lượng các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp Thái Bình vào việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu trình cơ quan soạn thảo luật và Quốc hội làm căn cứ xem xét sửa đổi, hoàn thiện 2 luật này.

PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, có hiệu lực thi hành từ ngày 3/7/2019; Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2019 và Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính

quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2019. Tất cả các chính sách thuế mới trên đều được đăng tải trên website của Cục Thuế tỉnh (thaibinh.gdt.gov.vn), trên Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gửi email tới người nộp thuế. Cùng với việc phổ biến các chính sách thuế mới, tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh còn giải

đáp các vướng mắc của người nộp thuế trong thực hiện chính sách thuế. Đây là hoạt động thường niên được Cục Thuế tỉnh tổ chức định kỳ hàng quý nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, từ đó giúp người nộp thuế nộp đúng, nộp đủ và nộp kịp thời các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước.

* Sáng ngày 27/9, Chi cục Thuế thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện gần 100

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã được lãnh đạo Chi cục Thuế giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2009/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội khóa 14 quy định quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; các thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công trình xây dựng tại doanh nghiệp; hướng dẫn về lệ phí trước bạ... Đại diện lãnh đạo Viễn thông Thái Bình giới

thiệu nội dung về phần mềm hóa đơn điện tử.

Cũng tại buổi tập huấn, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để đại diện các doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế mới.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, đẩy mạnh các công hành chính, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện tốt chính sách thuế đúng pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH Trao quà cho các bệnh nhân nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều ngày 27/9, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp đã đi thăm, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã tới thăm, tặng quà cho các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; các bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình và gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi

tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nhân đã thăm hỏi, động viên các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng các phần quà với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Đây là những món quà thể hiện sự có ý nghĩa thể hiện trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chia sẻ cùng cộng đồng của các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh.

KHÁC ĐUAN

Khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

Sáng ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Thảo, thôn Tây Phú, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Thảo là đối tượng neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi nhà cũ của bà Thảo chỉ có diện tích hơn 10m², dột nát nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Hội đồng niên 1982 tỉnh Thái

Bình hỗ trợ 45 triệu đồng, bao gồm: 30 triệu đồng tiền mặt và vật liệu xây dựng, thiết bị trong nhà có giá trị 15 triệu đồng để bà Thảo xây nhà mới. Sau 5 tháng thi công và hoàn thiện, đến nay, ngôi nhà bà Nguyễn Thị Thảo đã được xây dựng kiên cố, vững chắc, khang trang có diện tích hơn 20m² với tổng kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng. Trong ngày khánh thành, đại diện các đơn vị, địa phương và nhân dân đã đến dự, động viên cả về vật

chất, tinh thần để bà Thảo sớm ổn định cuộc sống.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của tuổi trẻ Thái Bình đối với thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng trong sáng ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm một số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Kiến Xương.

XUÂN PHƯƠNG